
ตอบคาํถามและความคดิเห็นของสมาชิกที�ได้เสนอแนะมาพร้อมกับการตอบรับเข้าร่วมประชุมใหญ่ 

 

เรียน สมาชิก สอ.ธก.ปตท. ทกุทา่น 

 

 ด้วยมีสมาชิกหลายทา่น ได้สง่ ความเห็นข้อเสนอแนะและคําถาม มาพร้อมกบัการตอบรับเข้าร่วมประชมุใหญ่ 
ผมขอขอบคณุสมาชิกทกุทา่นสาํหรับทกุความเห็นที*เป็นประโยชน์ตอ่สหกรณ์ และขออนญุาตตอบคําถามดงักลา่วผา่นทาง 
Website เพื*อกระชบัเวลาในการประชมุใหญ่ ดงันี .ครับ 

 

ความเห็นที� 1  
การกู้ซื .อรถ ถ้าสมาชิกวางดาวน์ 12% ไมต้่องมีคนคํ .าประกนัได้หรือไม ่

 

ตอบข้อเสนอแนะ  
ไมไ่ด้  ถ้าเงินกู้มากกวา่หุ้น ผู้กู้ ต้องมีหลกัประกนัอยา่งใดอยา่งหนึ*ง ได้แก่ ผู้คํ .าประกนั, อสงัหาริมทรัพย์, 

หลกัทรัพย์รัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจหรือเอกสารการฝากเงินในธนาคารหรือในสหกรณ์ เว้นแตส่มาชิกมีหุ้นมากกวา่
เงินกู้ทกุประเภท 

 

ความเห็นที� 2 

ขอให้คณะกรรมการพิจารณาการเพิ*มหุ้นของสมาชิกที*เกษียณอายงุวดสดุท้าย ให้เต็มจํานวน เช่น ปัจจบุนัถือหุ้น
อยู ่:2;,<=: หุ้น  ต้องการเพิ*ม >2,=<= หุ้น จะได้จํานวนเต็ม = :=2,222 หุ้น 

ตอบข้อเสนอแนะ  
ปัจจบุนัสหกรณ์เปิดให้สมาชิกที*เกษียณอายงุานแล้วสามารถซื .อหุ้นตอ่ได้  โดยการสง่คา่หุ้นรายเดอืนได้ไมเ่กินคา่

หุ้นรายเดือนเดือนสดุท้ายก่อนเกษียณ 

 

ความเห็นที� 3 

อยากทราบเหตผุลของการดาํเนินการ 1 ข้อ 

■ ปรับลดเพดานการถือหุ้นสงูสดุตอ่เดือน จาก 12% เหลอื =2% 
■ งดรับเงินปันผลซื .อเป็นหุ้น 
■ การไมส่ามารถเพิ*มคา่หุ้นรายเดือนมากกวา่ปัจจบุนัแตส่ามารถลดได้ (กรณีเกิน 20%) 

ตอบข้อเสนอแนะ  
■ นายทะเบียนสหกรณ์ได้กําหนดเกณฑ์กํากบัใหมเ่มื*อวนัที* > มิถนุายน =AB2 สาํหรับสหกรณ์ที*มีสนิทรัพย์ตั .งแต ่

A,222 ล้านบาท เกี�ยวกับการจ่ายเงนิปันผลหุ้นของสมาชิกที*ชําระแล้ว ให้จ่ายได้ไม่เกนิร้อยละสิบต่อปี แต่
เมื�อคาํนวนรวมเงนิปันผลที�จ่ายทั *งหมดแล้วต้องไม่เกนิร้อยละแปดสิบของกาํไรสุทธิที�เหลือจากการ
จัดสรรเป็นทุนสาํรองและค่าบาํรุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย       ซึ�งอยู่ระหว่างการออก
กฎกระทรวง  ปีนี *จึงยงับังคับใช้ไม่ทนั 

หมายเหตุ  ถ้าบงัคบัใช้ปีนี . เงินปันผลจะเหลอืประมาณ 4.8%   
■ เพื*อให้การบริหารของสหกรณ์ในระยะยาวมีประสทิธิภาพมากขึ .น (สามารถทําให้สหกรณ์มีกําไรมากขึ .น) 
■ หากไมม่กีารกําหนดนโยบายบริหารคา่หุ้น ในอนาคตผลตอบแทนของเงินปันผลจะลดลงใกล้เคียงกบัอตัรา

ดอกเบี .ยเงินฝาก 
หมายเหตุ   ก่อนปรับลดเพดานการถือหุ้น สหกรณ์มีคา่หุ้นสะสมเพิ*มขึ .นปีละ 500 ล้านบาท (รวมเงินปันผลซื .อหุ้น) 

 



ความเห็นที� 4 
■ ควร CHALLENGE คณะกรรมการสหกรณ์ฯเพิ*มยอดดอกเบี .ยเงินฝาก 

เป็น D.22% เหมือนสหกรณ์ครูพิจิตรได้ D.>2% ตอ่ >> เดือน เป็นต้น    
■ รองรับ  FINTECH, DIGITAL 4.0, มีการประกวดแขง่ขนั INNOVATION CO-OP เป็นต้น 

ตอบข้อเสนอแนะ  
■ ขอขอบคณุสาํหรับคาํแนะนํา  ซึ*งสหกรณ์ได้มีการศกึษาข้อมลูการบริหารเพื*อให้สมาชิกได้รับผลตอบแทนสงู ๆ 

ในขณะเดียวกนัต้องพิจารณาถงึความเสี*ยง เพื*อความปลอดภยักบัเงินของสมาชิกด้วย (High Risk-High 

Return) 
■ อตัราดอกเงินกู้ของสหกรณ์ตํ*ากวา่ธนาคาร และอตัราดอกเบี .ยเงินฝากของสหกรณ์สงูกวา่ธนาคารอยูแ่ล้ว โดย

สหกรณ์จะดําเนินการปรับให้สอดคล้องกบัสภาวะเศรษฐกิจหรือสถาบนัการเงินภายนอก 

■ เรื*อง Innovation สหกรณ์ฯน้อมรับไว้พิจารณา ซึ*งปัจจบุนัสหกรณ์ฯได้พฒันานวตักรรมในด้านการสื*อสารกบั
สมาชิกให้รับขา่วสารได้รวดเร็วและหลากหลายช่องทางยิ*งขึ .น 
 

ความเห็นที� 5 

ช่วยคดักรองคาํถามที*ซํ .าๆ, คําถามแคอ่ยากถาม, คําถามของคนเพิ*งเคยมาประชมุใหญ่ และนําเสนอคําถามที*
เคยถามไปแล้วในหนงัสอืรายงานการประชมุครับ 

ตอบข้อเสนอแนะ  
ขอบคณุครับ สหกรณ์ฯมีการดาํเนินการแล้วโดยลงในรายงานประจําปีนี . หน้าที* 35-38 

 

ความเห็นที� 6 

เสนอให้เปลี*ยนสถานที*ประชมุใหญ่บ้างครับ 

ตอบข้อเสนอแนะ  
เนื*องจากสถานที*ตั .งของสหกรณ์ที*จดทะเบียนไว้กบันายทะเบียนอยูที่*จงัหวดัชลบรีุ จงึไมส่ามารถประชมุนอก
พื .นที*จงัหวดัชลบรีุได้ และสถานที*ประชมุที*รองรับคนจํานวนมากแบบนี .มีจํากดั 

 

ความเห็นที� 7 

ขอให้พิจารณาวนัประชมุใหญ่ปี =AB2 (=> พ.ย.B2) ใหม ่

เนื*องจากวนัที* =>-== พ.ย.B2 มงีานสมัมนาสายงาน ผยก ประจําปี B2 รุ่นที* 1 กะC และ Day Time  โดย กะD  ต้องมา
ปฏิบตัิงานแทน กะC จึงทําให้สมาชิกหลายๆทา่นที*ต้องการเข้าร่วมประชมุใหญ่ปี =AB2 ไมส่ามารถไปเข้าร่วมประชมุได้ 
ตอบข้อเสนอแนะ  

■ สหกรณ์ได้แจ้งกําหนดการประชมุใหญ่ให้กบัหนว่ยงานที*เกี*ยวข้องลว่งหน้า  6 เดือน 

■ สหกรณ์จะจดัประชมุใหญ่สปัดาห์ที* 3 ของเดือนพฤศจิกายน เป็นประจําทกุปี 
 

ความเห็นที� 8 

การประชมุสมัมนาสหกรณ์ประจําปี ควร VOTE เลอืกสถานที* ไมใ่ช่สกัแตจ่ดัๆให้จบๆไป 

พนกังาน ปตท.ไปน้อยมาก  
ตอบข้อเสนอแนะ  

■ จากการประเมินผลสมาชิกผู้ เข้าร่วมประชมุได้รับผลตอบรับที*ดี 
■ สดัสว่นสมาชิก พนกังาน ปตท. (รวมเกษียณ) มีเพียงประมาณ 30% ของสมาชิกทั .งหมด จึงอาจเห็นวา่น้อย 

 



ความเห็นที� 9 

รางวลัใหญ่ไมน่า่ให้มือถือรุ่นใหม ่สมควรที*จะแจกเป็นเงิน =,222.-บาท จะได้แบง่เป็นรางวลัมากๆ ให้แก่สมาชิก
จํานวนมากขึ .นหลายๆรางวลัเพื*อได้ทั*วถึงกนั 
ตอบข้อเสนอแนะ  

การตั .งรางวลัในการประชมุ เป็นเพียงเครื*องมือสร้างแรงจงูใจให้สมาชิกมีสว่นร่วม โดยในแตล่ะปีคณะกรรมการ
จะพิจารณาตามความเหมาะสมเป็นปีๆไป  สาํหรับข้อเสนอแนะก็ยินดีรับเป็นแนวทางในการพิจารณาตอ่ไป 

 

ความเห็นที� 10 

สาํเนาหน้าสมดุบญัชีกรุงไทย ไมค่วรแนบทกุปี และถ้าสมาชิกไมไ่ด้เปลี*ยนแปลง 

ตอบข้อเสนอแนะ  
ยงัมคีวามจําเป็น เพื*อความถกูต้องและรวดเร็วแมน่ยําในการดาํเนินงาน และมีสมาชิกหลายทา่นต้องการให้แยก

บญัชีรับเงินระหวา่งเบี .ยประชมุกนัเงินปันผล 

 

ความเห็นที� 11 

ใช้เวลาลงทะเบียนนานมากๆ = ชั*วโมงก่อนการประชมุ  ควรศกึษาวิธีการลงทะเบียนที*ดีที*สดุ ใช้เวลาน้อยที*สดุ มี
ประสทิธิภาพมากที*สดุ 

ตอบข้อเสนอแนะ  
ได้ทําการปรับปรุงแล้ว โดยสมาชิกสามารถใช้ app Line ค้นหาจดุลงทะเบียนได้แล้ว 

 
 

 

ความเห็นที� 12 

การประชมุควรสะดวก รวดเร็ว อยา่ยดืเยื .อ จากที*ชอบประท้วงต้องมีผู้คอยตดับทและควบคมุ เพื*อไมใ่ห้เสยีเวลา 

ถ้าเป็นไปได้ขอแค ่>B.22 น. เพราะ ><.22 น. รถติด 
ตอบข้อเสนอแนะ  

คณะกรรมการฯจะพยายามตอบอยา่งกระชบัและตรงประเด็น 

 



ความเห็นที� 13 

■ แนวทางการหารายได้ เพื*อเพิ*มเงินปันผล 

■ แนวทางการปรับลดรายจา่ยของสหกรณ์ 
ตอบข้อเสนอแนะ  

■ คณะกรรมการดาํเนินงานภายใต้อดุมการณ์ของสหกรณ์ คือ ให้บริการด้านสวสัดิการสงูสดุแก่สมาชิก ไมมุ่ง่เน้น
ผลกําไรสงูสดุ 

■ สหกรณ์มีรายจา่ยที*คอ่นข้างตํ*าอยูแ่ล้ว 
หมายเหตุ   ณ วนัที* 30 กนัยายน 2560 สมาชิก 4,862  คน, เจ้าหน้าที* 6 คน (สมาชิก 810 คนตอ่เจ้าหน้าที* 1 คน) 

     เกณฑ์มาตรฐาน สมาชิก 350 คนตอ่เจ้าหน้าที* 1 คน 
 

ความเห็นที� 14 

เอกสารสรุปการดําเนินงานของสหกรณ์ ควรพิมพ์แจกให้สมาชิกอา่นก่อนการประชมุ =-1 วนั จะได้เข้าใจดี และ
ตรวจสอบได้ 

ตอบข้อเสนอแนะ  
■ มีการสง่รายงานลว่งหน้าในหลายช่องทาง ได้แก่ Line /Facebook /website  
■ Mail PTTNGBS LETTER ฉบบั พ.ย. B2 สง่เมื*อ < พ.ย. B2 

 

 

ขอบคณุครับ 

ทองพนู  กมเลศร์  

กรรมการปฏิบตัิหน้าที*ผู้จดัการ 


